

Cố vấn sĩ quan KGB mua báo Anh

Tác Giả: BBC News

Thứ Năm, 15 Tháng 1 Năm 2009 21:22

Một cố vấn nhân viên tình báo KGB sắp nắm quyền kiểm soát báo Evening Standard ở London.

Có tin rằng một cố vấn Nga, ông Alexander Lebedev đã đề ý mua 76% cổ phần của một trong những tờ báo lâu đời ở Anh.

Trước đó, ông từng là cố vấn hàng đầu còn làm cho các quan tình báo KGB trong Đế quốc



Một cố vấn Nga, ông Alexander Lebedev từng là sĩ quan KGB Nga ở London, ông từng là cố vấn của báo này để tìm kiếm thông tin.

Tập đoàn Daily Mail and General Trust (DMGT), làm chủ tờ báo đang xem xét liệu có nên mua cổ phần của ông Lebedev như một công ty vốn của bình luận chính thức.

Chủ tịch DMGT, Lord Rothermere đã công bố tin rằng đã đề nghị mua cổ phần của ông Lebedev tháng trước.

Nhưng nay, theo phóng viên truyền thông Torin Douglas của BBC, tờ báo bị suy yếu vì giảm tiền thu từ quảng cáo và vì cạnh tranh trong làng báo London.

Cũng đã mua báo

Cố u sĩ quan KGB mua báo Anh

Tác Giả: BBC News

Thứ Năm, 15 Tháng 1 Năm 2009 21:22

Ông Lebedev từng đánh giá tờ Evening Standard là "tờ báo rớt tở t" và có mọt s "nhà báo cõ khõ".

Tài s n cõ ông đợc cõ c tính lên tở i 3.1 tở đõla chõ yõ u nhõ kinh doanh trong lĩnh võ c ngân hàng, bõ o hiõ m và cõ phõ n trong hãng hàng không Aeroflot.

Năm 2006, ông cùng cõ u Chõ tở ch Liên Xô Mikhail Gorbachev mua tờ báo Nga Novaya Gazeta.

Tin võ võ ông Lebedev mua Evening Standard đợc c truyõ n thông Anh đợc biõ t quan tâm.

Nhõ ng The Guardian cũng trích lõ i ông nói rõ ng viõ c sõ hõ u tờ Evening Standard có 181 năm tuõ i õ Anh sõ khõng "tác đõ ng đõ n chính trõ " nõ õ c này.

Nhõ ng cũng có lo ngõ i rõ ng mọt sõ biên tở p viên cõ a tờ Evening Standard phõ i ra đõ.

Viõ c các nhõ n võ t giàu có õ bên ngoài muõ n mua các cõ quan truyõ n thông Anh quõ c luôn gâp chú ý cõ a đõ luõ n.

Nhõ u năm trõ õ c, sõ hiõ n đõ n cõ a tở phú Rupert Murdoch tở i thõ trõ õ ng truyõ n thông Anh đã khiõ n chính giõ i nõ õ c này bàn thõ o sõ i nõ i.

Hiõ n ông Murdoch, ngõ õ i gõ c Úc, làm chõ truyõ n hình SkyNews và các báo The Sun và The Times of London.

Nhõ ng đây là lõ n đõ u tiên, mọt tở phú Nga muõ n bõ õ c vào ngành truyõ n thông Anh.